

Số: 212/PGDDĐT
V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm”
năm học 2019-2020

Ia Pa, ngày 14 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Các trường Mầm non - Mẫu giáo và các trường Phổ thông.

Thực hiện công văn số 1258/SGDDĐT-GDTrH ngày 05/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm” năm học 2019-2020, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị trường học trong toàn huyện tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm” năm học 2019-2020 với các nội dung như sau:

1. Thời gian thực hiện

Tuần sinh hoạt đầu được tiến hành trong khoản thời gian từ ngày tựu trường đến ngày thực học của mỗi cấp học, bậc học được quy định tại Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.

2. Yêu cầu

Tuần sinh hoạt đầu năm được tổ chức bằng những hoạt động phong phú, tiết kiệm, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

Hiệu trưởng các trường mầm non - mẫu giáo, các trường phổ thông lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong “Tuần sinh hoạt đầu năm” năm học 2019-2020 mang lại hiệu quả cao nhất.

3. Các nội dung chính

- Giới thiệu kế hoạch giáo dục - đào tạo, những hoạt động lớn của nhà trường. Giới thiệu cho học sinh và gia đình biết điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt và học tập của nhà trường. Hướng dẫn học sinh, nhất là học sinh mới vào trường việc sử dụng, bảo quản các thiết bị, cơ sở vật chất thiết yếu của nhà trường.

- Giới thiệu cho học sinh và gia đình biết thông tin cơ bản của giáo viên chủ nhiệm hoặc người phụ trách, lãnh đạo nhà trường, trang thông tin điện tử của nhà trường, ...Hiệu trưởng khuyến khích giáo viên lập các nhóm trên mạng xã hội (Zalo, facebook) nhằm hỗ trợ việc trao đổi, phổ biến thông tin, giúp giáo viên có thể tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, tâm lý của học sinh hỗ trợ cho công tác dạy và học.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục học sinh về nội dung, biện pháp thực hiện chuyên đề thi đua xây dựng “Trường xanh - sạch - đẹp- an toàn”; tổ chức

cho học sinh lao động dọn vệ sinh; có kế hoạch chỉnh trang cảnh quan môi trường trong và khu vực lân cận khuôn viên nhà trường để chào đón năm học mới; giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tài sản công, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường học đường thân thiện, lành mạnh; phổ biến và vận động, giáo dục học sinh ý thức tự giác thực hiện các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường; tổ chức và hướng dẫn học sinh tham gia các câu lạc bộ về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

- Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh ở các khu nhà vệ sinh một cách thường xuyên, khắc phục tình trạng không sử dụng được. Đây là nhiệm vụ phải được quan tâm hàng đầu, gắn liền với chuyên đề thi đua xây dựng “Trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa nhằm phổ biến các quy định cơ bản của pháp luật và trang bị cho học sinh những kỹ năng cơ bản để nhận biết các nguy cơ và cách đối phó với các tệ nạn xã hội, với nguy cơ bạo lực học đường cả trong và ngoài nhà trường, nhất là đối với học sinh đầu cấp; phổ biến đầy đủ đến học sinh Luật an ninh mạng được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam, hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Công văn số 185/PGDDĐT ngày 02/7/2019 của phòng GDĐT về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh cảnh giác trước âm mưu lợi dụng những vấn đề nóng, vấn đề biển, đảo ... để lôi kéo, kích động gây rối trật tự an ninh xã hội

Trên đây là hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu năm” năm học 2019-2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trong toàn hiện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Thị Tuyết